

CSR NEWS weekly

ฉบับที่ 15/2561

ประจำวันที่ 16-20 เมษายน 2561



ลงพื้นที่ รอบรั้วโรงงาน

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงเทศกาลที่หลายคนได้หยุดยาว แต่ทางหน่วยงาน G-CC-CS ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบริเวณรอบรั้วโรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบชุมชนชากลูกหญ้า ชุมชนชากลูกหญ้า-ฝั่งตะวันออก ชุมชนพยุ 3 ชุมชนพยุ 4 ชุมชนมาบชลุต

และชุมชนมาบชลุต-ซากกลาง วัตถุประสงค์หลักในการลงพื้นที่ทุกครั้งคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมทั้งการพูดคุย สอบถามถึงประเด็นและปัญหาที่ทางชุมชนพบเพื่อรับฟังและนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางแก้ไข จากการลงพื้นที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น ไม่พบข้อร้องเรียนหรือประเด็นปัญหาใดๆ



จากการลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน ทางหน่วยงาน G-CC-CS ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำชุมชนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นในการสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด และบ้านฉาง จ.ระยอง ของบริษัทฯ โดยได้พูดคุยกับ **คุณประกิจ ศรีมีเอี่ยม ประธานชุมชนพยุห 4 ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฉาง และคณะกรรมการศูนย์ อภปร. จังหวัดระยอง**

คุณประกิจ เปิดเผยกับเราว่า “เป็นปีที่ 2 แล้วที่ทาง GGC ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ของชุมชนในพื้นที่ ในฐานะประธานชุมชนพยุห 4 ผมรู้สึกดีที่ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในทุกกิจกรรมของชุมชนครับ และรู้สึกดีที่บริษัทฯ เล็งเห็น

ความสำคัญของชุมชนพยุหรวมถึงชุมชนอื่นๆ อย่างน้อยก็เป็นเหมือนเพื่อนบ้านกัน

การออกมาทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนทางทีมงานเองก็มีโอกาสได้พบเจอคนในชุมชนมากขึ้น ได้เรียนรู้วิถีชุมชน การใช้ชีวิต การสืบสานประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชน และสิ่งที่สำคัญคือการร่วมกันพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กันครับ”

คุณประกิจยังทิ้งท้ายไว้ว่า “ผมอยากให้พี่ๆ น้องๆ พนักงานในโรงงานได้มาร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนมากขึ้นครับ พวกเรายินดีต้อนรับครับ”

ชื่นชม
แบบอย่าง
พนักงาน
จิตอาสา



CSR NEWS สัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับหนึ่งใน CSR ROLE MODEL ประจำปี 2017 คุณวโรดม อุไรวรรณ หน่วยงาน G-TM-TL ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับหน่วยงาน G-CC-CS มาโดยตลอด

คุณวโรดม บอกกับเราว่า “ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมโครงการสานเสวนาผู้บริหาร พบชุมชน ซึ่งผมได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตของ บ. GGC ตอนแรกผมคิดว่าจะต้องเจอคำถามมากมายเกี่ยวกับโรงงานแน่นอน แล้วจะทำอย่างไรให้พี่ๆในชุมชนเข้าใจแบบง่ายๆ ก็ถือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากในระดับนี้ แต่พอถึงวันนั้นจริงๆ คนในชุมชนรวมถึงทีมงาน CSR ค่อนข้างเป็นกันเองประกออบกับการเตรียมตัวอย่างดี ผมได้แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงงาน อธิบายว่า

สามารถนำไปผลิตต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้าง ซึ่งจุดนี้เองช่วยดึงดูดความสนใจให้กับพี่ๆในชุมชนค่อนข้างมากเพราะส่วนใหญ่มักจะคิดว่าของจากโรงงานเราไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวขนาดนี้ เช่น แชมพู ครีมหาบน้ำ น้ำยาซักผ้า ฯลฯ พี่ๆในชุมชนเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามอธิบายได้มากขึ้น

สิ่งที่ผมได้รับกลับมาก็คือ “ผมได้รู้จักพี่ๆน้องๆในชุมชนบริเวณรอบรั้วโรงงานมากขึ้น ได้รับรู้ว่าคุณชุมชนมีการพัฒนาอย่างไร ดูแล้วรู้สึกดี ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาชุมชนไปกับพี่ๆเขาด้วยครับ”

และนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกและมุมมองของพนักงานจิตอาสา ที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม สัปดาห์ต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ใน CSR NEWS

ของดี
ฝีมือ
ชุมชน



สำหรับผู้ที่หลงใหลในมนต์เสน่ห์ของสมุนไพรจากไม้กฤษณา พลาดไม่ได้กับของดีฝีมือชุมชนสัปดาห์นี้ ซึ่งเราจะพาไปพบกับ **สวนหอมมีสุขโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตไม้กฤษณา** เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่ปลูกไม้กฤษณาในตำบลกะเจ็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่พันธุ์กล้าไม้กฤษณา แก่นกฤษณา น้ำมันหอมระเหย จนไปถึงสินค้า OTOP ที่ขายทั้งในประเทศและส่งออกไปถึงต่างประเทศ

ไม้กฤษณาสามารถนำมาทำประโยชน์ได้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงกำลัง ช่วยบำรุงโลหิต ช่วยรักษาโรคตับ เป็นยาบำรุงหัวใจ รักษาเบาหวาน รักษาโรคภูมิแพ้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการใช้แก่นไม้กฤษณาในงานพิธีต่างๆ ทางศาสนาอีกด้วย



กลุ่มเกษตรกรผลิตไม้กฤษณา จึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมจากกฤษณา รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ เป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ เช่น รูปหอม สบู่ น้ำนมข้าว กฤษณา โลชั่นบำรุงผิว กฤษณา สบู่ขัดผิว ทานาคา และอื่นๆ อีกมากมาย

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตไม้กฤษณา เลขที่ 8 หมู่ 4 ตำบลกระเจ็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100 หรือโทร 081-889-0331

CSR ACTIVITY CALENDAR

ปฏิทินกิจกรรม

ประจำวันที่

23 – 27 เมษายน 2561

Wed

วันพุธ

25 เมษายน

2561

จิตอาสาทำความดี

ทำความสะอาดชายหาดตากวน-อ่าวประดู่

วันที่ 25 เม.ย. 2561

เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณปานรดา 7315

คุณจุฑารัตน์ 1157

คุณณัฐวดี 1153